
ประเด็นข่าว :
กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า รมต.
คมนาคม ได้ติดต่อไปยังบริษัทเพ่ือขอ
เจรจาชะลอการข้ึนค่าผ่านทางใน
วันท่ี 22 ธ.ค. น้ีออกไป ซ่ึงบริษัท
พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ขอให้
ชดเชยในลักษณะของการขยาย
ระยะเวลาสัมปทานท่ีก าลังจะหมดในปี 
2034 ออกไป โดยกรมทางหลวงจะ
เร่งศึกษาให้ได้ข้อสรุปใน 2-3 เดือน

ค าแนะน า :
เรามีมุมมอง “เป็นกลาง” ระหว่าง
รอข้อสรุป โดยเราทดสอบพบว่า 
หากเล่ือนข้ึนค่าทางด่วน 1 ปี จะ
กระทบมูลค่าหุ้นราว 0.10 บาท ซ่ึง
จะต้องชดเชยด้วยการขยายเวลา
สัมปทานอีก 2 เดือน เป็นต้น ซ่ึง
การท่ีเอกชนถือสัมปทานซ่ึงมีผล
ทางกฎหมาย การเจรจาจึงไม่ได้อยู่
ในสถานะท่ีเสียเปรียบ เราคง
ค าแนะน า “ซ้ือ” 13.50 บาท/ หุ้น
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